

พิธีติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี

๒๕๖๒



ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทุกประเทศทั่วโลก จนเกิดเป็นกระแสสากลที่ต่างก็ตื่นตัว ตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาที่พบทั้งในครอบครัวและในสังคม โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจำนวนมาก ทั้งเด็กและสตรี รวมไปถึงเด็ก สตรีสูงอายุ และสตรีพิการ ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายทารุณ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ ปัญหาความรุนแรง ในครอบครัวจึงส่งผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติปัญหาดังกล่าวปรากฏให้เห็นมาเป็นเวลานาน และพบว่ามีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดจัดงานรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด Safety Home...Safety Society “บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือน

รณรงค์ยุติความรุนแรง คือ กิจกรรมการตีตเข้มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ และการตีตเข้มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรีสามารถเป็นแบบอย่างในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กำหนดการตีตเข้มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย กิจกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ตีตเข้มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปร่วมกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ กำหนดดำเนินกิจกรรม ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล